



LÂM ĐỒNG

Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT
Điện thoại: 3822472 - 3822473
Fax: 3827608
E-mail: tsbaolamdong@gmail.com
SỐ 4695 - THỨ TƯ, NGÀY 4/1/2017

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

Khoảng 100 ngàn lượt khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng trong Tết Dương lịch

Lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh từ ngày 30/12/2016 - 2/1/2017 đạt khoảng 100.000 lượt. Riêng lượng khách qua lưu trú đạt trên 45.800 lượt, trong đó khách quốc tế là 7.145 lượt. So với cùng kỳ năm trước, số lượng khách qua lưu trú giảm khoảng 7%, do năm trước tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa lần thứ VI, đồng thời số ngày nghỉ lễ kéo dài hơn năm nay. Thời gian cao điểm tập trung từ ngày 31/12/2016 - 2/1/2017 các khách sạn từ 1-5 sao phục vụ với



Vườn hoa thành phố Đà Lạt những ngày lễ luôn đông kín du khách. Ảnh: Văn Báu

công suất khoảng 95%; các cơ sở lưu trú còn lại công suất đạt khoảng 80-90%.

Giá các dịch vụ du lịch trong dịp Tết Dương lịch tăng từ 10 - 30% so với ngày thường, chủ yếu là các dịch vụ lưu trú và ăn uống. Trong đó, các khách sạn 1 - 2 sao giá tăng từ 50 - 100%, các loại cơ sở lưu trú du lịch khác (Nhà nghỉ du lịch, Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, Biệt thự du lịch,...) giá tăng từ 50 - 150%,...

XEM TIẾP TRANG 4

NHỚ LỜI BÁC DẠY

“Trăm năm trong cõi người ta
Cần kiem xây dựng nước nhà mới ngoan
Mừng Xuân, Xuân cả thể gian
Phải đầu lẳng phí, cổ bản mới Xuân”

BÁO NHÂN DÂN NGÀY 18/1/1960

Làm tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ



Niềm vui đến trường của trẻ em DTTS Trường Tiểu học K'Long, huyện Đức Trọng. Ảnh: P.Nhân

TRANG 5

Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia yên bình nhất thế giới

Theo danh sách Chỉ số hòa bình toàn cầu - GPI của Viện Kinh tế và Hòa bình - IEP, Việt Nam nằm trong 10 quốc gia yên bình nhất thế giới.

Theo kết quả nghiên cứu từ IEP, thế giới hiện nay đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn và trên toàn cầu chỉ có 10 quốc gia hoàn toàn không liên quan gì đến các vụ xung đột, trong đó có Việt Nam.

Các cuộc xung đột chưa đến hồi kết ở Trung Đông, khủng hoảng người tị nạn và các vụ khủng bố khiến cho thế giới năm 2016 bất ổn hơn so với 2015.

Điều này dẫn đến kết quả số nước thực sự không tham gia vào bất kỳ xung đột nào trên thế giới còn ít hơn cả năm 2014.

Trong bảng công bố năm nay, Việt Nam được vinh danh cùng Botswana, Chile, Costa Rica, Nhật Bản, Mauritius, Panama, Qatar, Thụy Sĩ và Uruguay là những quốc gia hoàn toàn đứng ngoài các cuộc xung đột. **TS**

Ghi nhận từ hai đảng bộ xã tiêu biểu ở Đơn Dương

TRANG 2

Khi “hoa nhãn hiệu” xuất vườn

“Đón chào năm kế hoạch 2017, những cành hoa xuất vườn mang nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt” tiếp tục cung ứng theo hợp đồng gia tăng sản lượng ngay từ tháng đầu tiên, cho thấy một bước tiến mới của nghề trồng hoa chất lượng cao ở Đà Lạt và vùng phụ cận.

TRANG 3

Lên núi làm “ngư phủ”



TRANG 7

KINH TẾ

Gia Hiệp - sức lan tỏa từ nguồn vốn tín dụng chính sách

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT

Kẻ có “nghề” chạy trường

TRANG 6

Ghi nhận từ hai đảng bộ xã tiêu biểu ở Đơn Dương

Nếu như nhiều năm trước đây, Đảng bộ xã Quảng Lập là tổ chức cơ sở (TCCS) đảng duy nhất ở khối xã thuộc Đảng bộ huyện Đơn Dương đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh (TSVM) tiêu biểu, thì năm 2016, Đảng bộ xã Lạc Lâm đã ghi thêm tên mình với danh hiệu này.

Việc không ngừng nỗ lực xây dựng TCCS đảng TSVM cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là tiền đề quan trọng đưa Quảng Lập và Lạc Lâm trở thành hai đơn vị tiêu biểu, hai đầu tàu kinh tế ở hai bờ Nam - Bắc sông Đa Nhim.

Khó khăn ở khối xã

Trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát huy thành quả nông thôn mới nói riêng từ cấp huyện đến cấp xã cũng như các đơn vị chuyên môn, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đơn Dương xác định lấy nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là một trong những yếu tố quan trọng mang tính quyết định. Đồng thời, đó cũng là một trong những tiêu chí hàng đầu trong việc đánh giá, xếp loại chất lượng các TCCS đảng.

Đồng chí Lưu Tấn Huệ - Bí thư Huyện ủy Đơn Dương khẳng định: Trong việc thi đua đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu, các đơn vị khối xã gặp rất nhiều khó khăn do lượng chi bộ trực thuộc nhiều, số lượng đảng viên lớn, rất nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng... chi phối đến việc đạt thành tích này. Chỉ cần một vấn đề xảy ra cũng có thể ảnh hưởng tới việc phấn đấu đạt danh hiệu. Trong khi đó, các tổ chức đảng khác ít đảng viên hơn, nhiệm vụ chuyên môn chuyên biệt hơn, nên khả năng phấn đấu và đạt thành tích cao hơn. Bởi vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định phương châm hướng về cơ sở để có các biện pháp đồng hành, hỗ trợ cho các đơn vị khối xã phấn đấu đạt được danh hiệu này.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Đơn Dương, mỗi địa phương sẽ có những xuất phát điểm và các đặc trưng kinh tế - xã



Dưới sự lãnh đạo của Đảng, người dân xã Lạc Lâm ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần đưa địa phương đứng đầu huyện về sản xuất nông nghiệp.

Ảnh: H.My

hội riêng. Bởi vậy, mỗi đảng ủy xã phải có những cách làm riêng phù hợp với địa phương mình, từ đó ban hành các nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vào các nội dung cụ thể góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cũng như phát triển toàn diện kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Chọn hướng đi phù hợp

Tại xã Lạc Lâm, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó Bí thư Đảng ủy xã nói: Bên cạnh nhiều nhiệm vụ chung trong công tác xây dựng Đảng, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo cho công tác phát triển đảng viên mới. Theo đó, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, chú trọng kết nạp đảng viên ở các thôn; phấn đấu thành lập chi ủy ở các thôn.

Tính đến ngày cuối tháng 11/2016, toàn đảng bộ có 127 đảng viên. Trong năm 2016, Lạc Lâm kết nạp được 10 đảng viên,

đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, khối nông thôn kết nạp được 6 đảng viên.

“Yếu tố con người luôn là yếu tố quyết định trong mọi nhiệm vụ. Việc phát triển số lượng và chất lượng đội ngũ đảng viên vững mạnh đồng nghĩa với việc tạo niềm tin vững chắc cho người dân. Bởi đảng viên là những người gương mẫu đi trước cho “làng nước đi sau” trong việc phát triển kinh tế gia đình cũng như đóng góp xây dựng địa phương”.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Lạc Lâm Nguyễn Thị Mỹ Dung

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, trong năm 2016, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo

đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của xã Lạc Lâm đã đạt được kết quả toàn diện. Mặt trận và các đoàn thể đoàn kết, đồng bộ trong hoạt động phong trào, thu ngân sách đạt 111%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 55 triệu đồng/người/năm; toàn xã hiện còn 49 hộ nghèo, giảm 0,91% so với cùng kỳ, hộ cận nghèo giảm 0,67% so với cùng kỳ; chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, qua phân loại cuối năm, Đảng bộ xã Lạc Lâm có 8/15 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 53,33%. Trong đó, có 2 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chiếm 25%.

Ghi nhận tại Đảng bộ xã Quảng Lập, hàng năm, dựa vào tình hình của địa phương, Ban Thường vụ Đảng ủy xã sẽ xác định những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện ngay từ đầu năm. Đồng chí Nguyễn Bình Trị - Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã cho biết, năm 2016, Đảng ủy xã đã chú trọng tiến hành thực hiện có

hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; quán triệt đến các chi bộ và đảng viên trong thực hiện công tác kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng và nhiệm vụ của đảng viên. Năm 2016, qua kiểm tra 4 chi bộ cho thấy, các chi bộ đều triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định Điều lệ Đảng. Đảng ủy cũng đã phân công BCH Đảng bộ phụ trách các chi bộ để hỗ trợ giúp đỡ và thực hiện công tác giám sát.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ được thực hiện kết hợp thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ. Việc kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao đã kịp thời động viên các đảng viên phát huy ưu điểm, nhắc nhở những sai sót khuyết điểm để có phương án sửa chữa, uốn nắn kịp thời.

Với sự hoạt động hiệu quả của các TCCS đảng trực thuộc đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để Đảng bộ xã Quảng Lập tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Theo đó, trong năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, thu nhập bình quân đầu người đạt 56 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt 110,9%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 0,45%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Kết quả đánh giá phân loại chi bộ trực thuộc cuối năm 2016, Đảng bộ xã Quảng Lập có 5/9 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 55,5%. Trong đó, có 1/5 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu, chiếm tỷ lệ 20%, 4 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể nói, việc 2 Đảng bộ xã Lạc Lâm và Quảng Lập chọn hướng đi phù hợp vừa góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; đồng thời, góp phần quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân trên địa bàn.

HOÀNG MY

ĐƠN DƯƠNG: 24/38 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng năm 2017 do Huyện ủy Đơn Dương tổ chức mới đây.

Theo báo cáo của hội nghị, năm 2016, tuy tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thêm vào đó tình hình dịch bệnh trên cây cà chua xảy ra ở các xã Tu Tra, Ka Đơn và thị trấn Thạnh Mỹ làm thiệt hại 257 ha cà chua, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của bà con nông dân; nhưng với sự lãnh đạo đồng bộ của toàn hệ thống chính trị, sự điều hành nhất quán của bộ máy nhà nước từ huyện xuống xã, đời sống của bà con nhân dân ngày càng ổn định. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới

9%, tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội được giữ vững ổn định, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, chương trình xây dựng huyện nông thôn mới ngày càng được nâng cao về chất lượng các tiêu chí...

Trong công tác xây dựng Đảng, qua đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở (TCCS) đảng năm 2016, toàn Đảng bộ huyện có 24/38 TCCS đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, chiếm 63,16%; 11 TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 TCCS đảng hoàn thành nhiệm vụ. Đến nay, toàn huyện có 105/105 thôn, tổ dân phố đã có chi bộ; trong đó, có 35 thôn, tổ dân phố có chi ủy; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố.

Về công tác phát triển đảng viên, năm 2016, Huyện ủy Đơn Dương đã xem xét ra quyết định kết nạp 115 đảng viên mới; trong đó, Đảng bộ xã Lạc Lâm đã phát triển được 10 đảng viên, đạt tỷ lệ 100% chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung phân tích, đánh giá những nguyên nhân đã đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng năm 2016. Các đại biểu đã thống nhất cao với những mục tiêu mà Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Dịp này, Huyện ủy Đơn Dương đã trao tặng Giấy khen cho các TCCS đảng và đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2016.

NGỌC THANH

120/147 xã, phường trong toàn tỉnh có người nhiễm HIV

Chiều ngày 3/1, Ban Thường vụ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh đã phối hợp với Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lâm Đồng tổ chức tập huấn tuyên truyền phòng, chống ma túy và HIV/AIDS cho 100 đoàn viên, thanh niên.

Theo ước tính, cả nước hiện có khoảng 254.000 người nhiễm HIV. Mỗi năm có khoảng 12.000-14.000 trường hợp mới nhiễm HIV. Tại Lâm Đồng, tính đến 30/11/2016, toàn tỉnh có 1.242 người nhiễm HIV/AIDS, trong đó có 519 bệnh nhân tử vong do AIDS. Đến nay, đã có 120/147 xã, phường thuộc 12 huyện, thành phố trong toàn tỉnh có người nhiễm HIV. Người nhiễm HIV chủ yếu tập trung ở các địa phương, bao gồm: Đà Lạt, Đức Trọng, Lâm

Hà, Bảo Lộc, Di Linh. Các yếu tố nguy cơ lây truyền HIV giai đoạn hiện nay vẫn là lây truyền HIV trong nhóm nghiện chích ma túy và từ nhóm nghiện chích ma túy nhiễm HIV sang vợ, bạn tình của họ. Ngoài ra, có yếu tố nguy cơ mới làm lây truyền HIV trong sử dụng ma túy tổng hợp ở giới trẻ và phụ nữ bán dâm, dẫn đến tăng nguy cơ quan hệ tình dục tập thể không được bảo vệ và mại dâm nam, gồm nam bán dâm cho nam đồng tính, người chuyên giới nữ.

Buổi tập huấn còn giới thiệu tới các đoàn viên, thanh niên về chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone, kiến thức cơ bản về ma túy và cách phòng chống ma túy.

N.NGÀ

Khi “hoa nhãn hiệu” xuất vườn

Đón chào năm kế hoạch 2017, những cành hoa xuất vườn mang nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt” tiếp tục cung ứng theo hợp đồng gia tăng sản lượng ngay từ tháng đầu tiên, cho thấy một bước tiến mới của nghề trồng hoa chất lượng cao ở Đà Lạt và vùng phụ cận.

Người Nhật chọn mua “hoa nhãn hiệu” của nông dân

Trong một tháng mới đây, nông dân Nguyễn Văn Trung (Tổ Đa Phước 2, phường 11, Đà Lạt) đã xuất vườn 15 lô hàng hoa cẩm chướng “đầu tay” qua Nhật đều “thuận buồm xuôi gió”. Trung bình mỗi lô hàng hoa cẩm chướng gắn nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt” của anh Trung xuất khẩu qua Nhật từ 5.000 - 6.000 cành/2 ngày, chiếm 50 - 60% trên tổng sản lượng thu hoạch trên diện tích 1 ha nhà kính của anh Trung.

Theo lời Trung, gần 20 năm trước, sau khi rời ghế nhà trường phổ thông, Trung đã ra riêng tự lập cơ nghiệp với 1 ha trồng các loại rau ngoài trời. Từ nền tảng xuất phát “vào đời” nông gia khá thuận lợi, đến giai đoạn 2003 - 2008, anh Trung quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích trên sang trồng hoa cúc nhà kính. Nhờ lợi nhuận hoa cúc hàng năm gia tăng tích lũy, từ năm 2009 đến nay, Trung đã đầu tư đồng bộ hệ thống nhà kính công nghệ cao trên 1 ha với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng để nâng cấp chuyên đổi từ hoa cúc sang thâm canh hoa cẩm chướng, quyết tâm tạo ra một bước đột phá mới trong mỗi sản phẩm “hoa nhãn hiệu” Đà Lạt của mình.

“Đây là 2 hệ thống tưới nước tự động phun sương trên giàn cao và tưới nhỏ giọt chôn ngầm dưới đất, vận hành luân phiên hàng tuần với 2 chức năng bổ trợ lẫn nhau đảm bảo từng cành hoa sinh trưởng cứng cáp, thẳng đều, búp hoa phát triển sẽ nở bung to, màu sắc giữ tươi lâu ngày... Cụ thể, giàn tưới trên cao dùng bom phun chủ yếu thuốc sinh học trực tiếp vào thân, lá, cành, kết hợp với rửa trôi các loại sâu hại, nấm bệnh bám dính. Giàn tưới nhỏ giọt dẫn nước phân bón hòa tan (cũng chủ yếu phân vi sinh) cung cấp dinh dưỡng vào bộ rễ phân phối nuôi đều khắp các bộ phận của



Vườn hoa cẩm chướng công nghệ cao, gắn nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” xuất khẩu của hộ gia đình Nguyễn Văn Trung ở phường 11, Đà Lạt. Ảnh: Văn Việt

cây hoa hàng ngày...” - Trung thuyết minh.

Để lấp đặt và vận hành nhịp nhàng 2 hệ thống tưới công nghệ cao như vậy, anh Trung không ngừng chịu khó tự học hỏi, tiếp nhận bằng nhiều nguồn kiến thức khác nhau và kinh nghiệm thực tế từ những nhà vườn tỷ phú trồng hoa ở Đà Lạt. Tương tự việc chọn được nguồn giống hoa cẩm chướng về trồng đạt chất lượng cao, Trung đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và nhà nông kỹ thuật cao, đã và đang thực hành sản xuất ở nhiều địa hình diện tích đất khác nhau. Đến khâu tiêu thụ với chất lượng sản phẩm hoa cẩm chướng lợi thế đặc thù luôn giữ vững và từng bước nâng cao, gắn nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt”, đã hấp dẫn các đối tác Nhật Bản tự tìm đến Trung đặt vấn đề hợp

tác bao tiêu dài hạn.

“Ước tính trong một tháng vừa qua, chiếm 60% sản lượng thu hoạch hoa cẩm chướng của hộ gia đình chúng tôi gắn nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt” xuất khẩu sang nước Nhật đạt các yêu cầu về chất lượng. Người Nhật đặt chân đến tận vườn sản xuất chọn mua từng cành hoa cẩm chướng, nên khi vận chuyển ra khỏi vườn là coi như hộ gia đình chúng tôi vừa hoàn thành giao một lô hàng xuất khẩu và nhận đủ giá tiền thỏa thuận...” - Trung chia sẻ.

Đến nay, qua gần 4 năm sản xuất “hoa nhãn hiệu”, hộ gia đình Nguyễn Văn Trung còn tăng nguồn vốn tự có của mình để canh tác mới 2 ha sản xuất hoa cẩm tú cầu ở thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, Đà Lạt. Vào thời điểm cuối tháng 12/2016, Trung thu bán mỗi ngày

cho thương lái đến gom hàng chờ đi từ 2.000 - 3.000 cành. Hạch toán sơ bộ trong cả năm 2016, hoa cẩm tú cầu 2 ha ngoài trời này đã mang về cho Trung khoảng 1 tỷ đồng tiền lãi.

Doanh nghiệp với 20 ha “hoa nhãn hiệu”

Cùng sản xuất tập trung các loại “hoa nhãn hiệu” Đà Lạt, trong vài năm gần đây, Công ty cổ phần Rừng Hoa Đà Lạt đã tăng diện tích các loại hoa cắt cành (hồng, cúc, lily, cẩm chướng) từ 10 ha lên 20 ha ở xã Đa Sar, huyện Lạc Dương. Giám đốc công ty này, ông Nguyễn Đình Sơn nhận định: “Nhu cầu thị trường tiêu thụ hoa tươi cắt cành trong nước và xuất khẩu ngày càng khát khe, công ty chúng tôi luôn chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống nhà kính cùng các dây chuyền, thiết bị công nghệ cao để chăm sóc, thu hoạch từng cành hoa sạch bệnh, hình dáng đạt các tiêu chuẩn về sử dụng nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt”. Mỗi năm công ty đạt năng suất trung bình 600.000 cành hoa/ha, tổng doanh thu trên 2 tỷ đồng/ha/năm...”.

Tổng hợp của Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, bước vào năm 2017, đã có gần 190 đơn vị doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình sản xuất - kinh doanh 11 loài hoa ở Đà Lạt và các vùng phụ cận được xét cấp chứng nhận sử dụng độc quyền nhãn hiệu “Hoa Đà Lạt”. So với cùng kỳ, tăng thêm 85 đơn vị.

“Năm 2017 sẽ là năm khẳng định thêm một năm thành công của những đơn vị gắn nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt” trên sản phẩm hoa đạt chất lượng cao của mình. Phòng Kinh tế Đà Lạt tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan, tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa để giúp ngày càng nhiều những đơn vị sản xuất - kinh doanh hoa hoàn tất nhanh chóng những thủ tục cấp mới Chứng nhận sử dụng nhãn hiệu độc quyền “Hoa Đà Lạt”, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường hội nhập đang phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu...”.

VĂN VIỆT

Gia Hiệp - sức lan tỏa từ nguồn vốn tín dụng chính sách

Ở xã Gia Hiệp, thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm từ sản xuất nông nghiệp có tới vài trăm hộ; còn thu nhập cỡ 1 tỷ đồng cũng cả trăm gia đình. Trong số đó, có nhiều hộ vượt lên từ nguồn vốn tín dụng chính sách (TDCS).

Đó là nhận xét của ông Đặng Ngọc Truyền - Chủ tịch UBND xã Gia Hiệp. Là 1 trong 16 xã, thị trấn của huyện Di Linh, Gia Hiệp có tổng diện tích đất tự nhiên trên 4.700 ha, trong đó có trên 3.000 ha đất nông nghiệp, chủ yếu được người dân canh tác cà phê, lúa nước (bà con dân tộc thiểu số). Toàn xã có hơn 2.550 hộ, trên 10 nghìn nhân khẩu chia thành 11 thôn, trong đó có 3 thôn dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên. Tổng dư nợ từ nguồn vốn TDCS ở xã Gia Hiệp hiện nay khoảng 15 tỷ đồng/19 Tổ TK&VV.

Gia Hiệp có 19 tổ TK&VV, có nhiều hộ vay vốn vươn lên thoát nghèo, thực hiện tốt nghĩa vụ trả lãi và nợ gốc, đứng trong số hơn một nửa số xã ở Di Linh không có nợ quá hạn. Nguồn vốn TDCS chỉ hỗ trợ một phần, nhưng nhờ chịu khó, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tiết kiệm chi tiêu đã tạo nên sức bật để người dân thoát nghèo bền vững. Những người có năng lực làm giàu vừa sử dụng nguồn vốn vay TDCS vừa vay vốn ngân hàng thương mại... để mở rộng quy mô, tăng năng lực sản xuất, tăng thu nhập và trở nên khá giả.

Gia đình ông Giáp Văn Tựa và bà Vũ Thị Sen (ở thôn 8 - Gia Lãnh, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh) mua một con bò mẹ (giống Jupiter) được vừa đúng 1 tháng thì sinh được 1 chú bê con. Giá bò giống lai khá đắt - tới 54 triệu, trong đó 46 triệu là vốn vay hộ cận nghèo. Bà Sen tính, nếu gia đình nuôi chú bê con này, thì



Vườn tiêu năng suất của nhà ông Văn.

Ảnh: Lê Hoa

2 năm sau sẽ bán được khoảng 5-6 chục triệu, như vậy số tiền mua bò mẹ chỉ phải trả lãi. Hiện trong chuồng của gia đình còn một con bò mẹ, ông bà mua từ năm ngoái, giá 30 triệu.

Quanh nhà còn có 5 sào đất và 1 mẫu rẫy đều trồng cà phê. Vì mấy năm trước, chưa nuôi bò, hằng năm mất chừng 10 triệu tiền mua phân bón cho cà phê. Nên, “vay tiền nuôi mấy con bò để lấy phân bón cho cà phê nó tốt lên... Với chum đó diện tích cà phê, năm nay mất mùa nên chỉ được khoảng hơn 1 tấn thôi, còn năm trước được tới mấy tấn” - ông Tựa cho biết. Ngoài ra, gia đình ông bà còn nuôi tầm, mỗi tháng cũng thu được 3-4 chục ký kén, mỗi ký 100 ngàn, đủ tiền chi tiêu hằng ngày. Theo bà Sen, mấy năm trước, tiền làm ra đều nuôi con ăn học, nay mới tạm ổn định,

nhưng chưa có tích lũy. Ông bà khẳng định, cũng lo lắng chuyện vay mượn, nhưng thấy khoản vốn vay cận nghèo này, gia đình có khả năng trả nợ được nên mới mạnh dạn vay và đầu tư ngay. Gia đình cũng không có vay khoản tiền nhiều hơn. Ngoài vay vốn sản xuất, từ năm ngoái, khi người con thứ hai vào đại học, ông bà mới tham gia vay vốn sinh viên, nay được 3 kỳ, dư nợ 17 triệu đồng.

Ngoài hộ ông Tựa nuôi bò giống lai, còn có một hộ ông Văn cũng là người khởi xướng nuôi bò công nghiệp.

Gia đình ông Văn đang nuôi 7 - 8 con bò, hiện có 3 con bò lai nuôi được 1 năm, cuối năm xuất bán sẽ được 7 - 8 chục triệu/con. Tuy nhiên, giá giống bò lai lúc mua đã cao, gần 40 triệu. Ông Văn còn có 6 ha cà phê, 1 ha

mới trồng tiêu kết hợp với trồng rau. Tính ra, năm nay, sau khi bán 3 con bò, cộng với thu nhập từ cà phê, từ tiêu, từ rau là hơn 1 tỷ đồng, trong đó, chi phí khoảng 3 - 4 trăm triệu, chưa tính công lao động là 5 người trong gia đình.

Trong tổ của ông Văn, không chỉ có chăn nuôi kết hợp làm vườn, mà có nhiều mô hình, như: chăn nuôi bò thịt, chăn nuôi gà, chăn nuôi heo... Chăn nuôi kết hợp với trồng trọt nếu lấy công làm lãi thì lợi được nguồn phân bón. Ngoài ra, chăn nuôi kết hợp với trồng trọt còn thu được lợi nhuận trong chăn nuôi, tùy theo điều kiện từng nhà, từng thời giá thị trường và từng loại vật nuôi.

Theo ông Nguyễn Đức Văn - Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV) Hội Cựu chiến binh thôn 8 - xã Gia Hiệp: Tổ có 40 thành viên, số dư nợ khoảng 820 triệu, không có nợ quá hạn. Bà con chủ yếu trồng cà phê, đậu tằm và một ít trồng lúa. Tổ TK&VV thôn 8 mới có 3 mô hình trồng trọt kết hợp với chăn nuôi, nhưng cho hiệu quả thấy rõ, lợi được nguồn phân bón cho cây trồng.

Ông Đặng Ngọc Truyền khẳng định: Nhờ sức lan tỏa từ chính sách hỗ trợ vay vốn TDCS, thông qua Ngân hàng CSXH, giúp người dân có động lực vươn lên; chính quyền kịp thời nắm bắt tình hình, định hướng cho bà con; công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật của địa phương rất tốt, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các công nghệ mới trong nông nghiệp... cộng với ý chí và chịu khó là động lực để người dân Gia Hiệp phát triển sản xuất bền vững, thoát nghèo và có cơ hội làm giàu.

LÊ HOA

**ĐÀ LẠT:
Không để nợ đọng tiền lương, tiền thưởng dịp tết**

UBND thành phố Đà Lạt vừa có công văn yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ổn định quan hệ lao động trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Cụ thể, thành phố giao cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình chấp hành luật lao động của các doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền lương, tiền thưởng của người lao động trong các tháng giáp Tết, thăm hỏi, động viên gia đình người lao động không có điều kiện về quê đón Tết.

Thành phố cũng yêu cầu ngành chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo hướng dẫn của Chính phủ trong năm 2016; công bố công khai cho người lao động đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, hạn chế đình công trong dịp này. **VT**

40 võ sinh thi huyền đai nâng đẳng Karatedo



Các võ sinh thực hiện phần thi quyền. Ảnh: D.Nguyễn

Vừa qua, tại thành phố Đà Lạt, Hệ phái Suzucho Karatedo Lâm Đồng đã tổ chức kỳ thi huyền đai, nâng đẳng lần thứ 24 năm 2016 cho 40 võ sinh, huấn luyện viên đến từ các câu lạc bộ của hệ phái trong toàn tỉnh tham gia. Kỳ thi do võ sư Nguyễn Văn Dũng, huyền đai đệ thất đẳng; võ sư Nguyễn Quốc Túy, huyền đai đệ lục đẳng và võ sư Lê Vĩnh Đắc, huyền đai đệ ngũ đẳng chủ trì.

Tại kỳ thi này, có 35 võ sinh thi huyền đai, 4 võ sinh thi nhị đẳng và 1 huấn luyện viên thi lên tam đẳng. Tham gia kỳ thi lần này, các võ sinh và huấn luyện viên phải trải qua 3 phần thi, gồm đi quyền, công phá và đối kháng. Kết quả có 38/40 võ sinh, huấn luyện viên thi đạt và được cấp đai mới.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, kỳ thi năm nay các võ sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng chuyên môn cao và có nhiều võ sinh tham gia. Qua đây cho thấy phong trào tập luyện Karatedo tại Lâm Đồng đang được duy trì và phát triển tốt. **DUY NGUYỄN**

BAN DÂN VẬN - UBMTTQ HUYỆN ĐẠ HUOAI

Làm tốt công tác tham mưu cấp ủy

Xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, từ tinh thần trách nhiệm vì dân, sát dân, hiểu dân; Ban Dân vận Huyện ủy, UBMTTQ huyện Đạ Huoai đã có nhiều sáng tạo trong công tác tham mưu cấp ủy ban hành Nghị quyết sát thực tế và đi vào cuộc sống, hoạt động hiệu quả. Một trong số đó là tham mưu Huyện ủy xây dựng và thành lập Tổ công tác vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Ông Vũ Khắc Quế - UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện Đạ Huoai cho biết: Năm 2016, chúng tôi đã tham mưu cho Huyện ủy 25 văn bản; phối hợp với UBND huyện tham mưu chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng các xã, thị trấn củng cố, kiện toàn khối dân vận cơ sở ngay sau bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021; trực tiếp phân công đồng chí Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã, thị trấn làm trưởng khối dân vận. Điểm mới là chúng tôi tham mưu cho Huyện ủy thành lập Tổ công tác vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở. Trong đó, chọn xã Đoàn Kết làm xã điểm với cách làm đột phá, sáng tạo để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác. Sắp tới sẽ triển khai đồng loạt tại khắp các xã, thị trấn trong huyện.

Việc thành lập Tổ công tác dân vận cũng nhằm mục đích đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. Điều đặc biệt trong công tác tham mưu cấp ủy đó là việc thành lập Tổ công tác dân vận cơ sở phải gồm đầy đủ thành phần cơ cấu là các đồng chí đứng đầu các cơ quan của huyện và cơ sở.

Cụ thể, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy làm tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã làm tổ phó. Các thành viên khác gồm đầy đủ thành phần: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Thanh niên, Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp huyện, Công an huyện, Huyện đội, Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng... và các thành viên khác của xã, tất cả Tổ công tác gồm có 28 thành viên. Mỗi thành viên đại diện cho một lĩnh vực, ngành mình phụ trách, căn cứ vào tình hình thực tế tại xã để



Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2016. Ảnh: N.Thu

xây dựng một kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực tiễn để triển khai đến hết năm 2020.

Kế hoạch tham mưu cho Huyện ủy được Ban Dân vận - UBMTTQ huyện xây dựng thành 3 bước rất cụ thể, rõ ràng. Bước 1 là phối hợp cơ sở quán triệt, học tập nội dung tuyên truyền, vận động nhân dân tham dự đầy đủ tại 3 hội nghị theo từng đối tượng, thành phần. Hội nghị dành cho cán bộ, đảng viên trong xã; hội nghị dành cho toàn thể cán bộ, công chức, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, trưởng thôn, BCH đoàn thể, MTTQ; hội nghị cuối cùng dành cho toàn thể nhân dân trong thôn. Tất cả các hội nghị trên đều được các thành viên trong tổ tham dự và chuẩn bị các nội dung để tuyên truyền. Tổ trưởng phân công từ một đến hai đồng chí thành viên chọn nội dung quan trọng để nhớ, dễ hiểu, dễ làm. Bước 2, tổ chức thực hiện bằng các hành động và việc làm cụ thể, thông qua xây dựng mô hình, phát động phong trào tại từng khu dân cư. Bước 3, tổ chức sơ kết mỗi năm một lần về kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào tại khu dân cư.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã duy trì nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ theo quy chế làm việc

của BCH Đảng bộ huyện. UBMTTQ cũng tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo huyện với đại biểu nhân dân theo tinh thần Quyết định 218 của Bộ chính trị về giám sát và phân biện xã hội.

Bên cạnh công tác tham mưu sát - trúng cho Huyện ủy, Ban Dân vận - UBMTTQ huyện Đạ Huoai còn đổi mới cách thức phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất cao từ nhân dân; bà con phấn khởi yên tâm sản xuất, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của chính quyền.

Cụ thể đó là đã tổ chức tuyên truyền nhân dân tích cực chống hạn cho cây trồng, chống cháy rừng, phát triển thủy lợi ao, hồ nhỏ phục vụ tưới tiêu theo phương thức "Nhân dân làm công trình, Nhà nước hỗ trợ ca máy", kết quả trong năm 2016 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 61 ao, hồ nhỏ, tạo nguồn nước tưới ổn định cho 230 hộ với 262 ha cây trồng. Từ việc tuyên truyền tích cực nhân

dân thực hiện tốt Nghị quyết 03 của Huyện ủy về "Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích và thu nhập cho người dân giai đoạn 2016 - 2020", Nghị quyết chuyên đề số 04 của Huyện ủy về công tác giảm nghèo bền vững... kết quả, đến nay toàn huyện tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,34%; giá trị sản xuất đạt bình quân 50,5 triệu đồng/ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,17 triệu đồng/người/năm.

Trao đổi về mô hình hiệu quả sáng tạo của huyện Đạ Huoai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy - Hoàng Liên cho biết: Mô hình sáng tạo trong tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở đã thực sự phát huy hiệu quả, nhất là tham mưu trong công tác dân vận từ huyện đến cơ sở, phát huy được vai trò của Chủ tịch UBND làm Trưởng khối dân vận, tạo sự phối hợp đồng bộ giữa Ban Dân vận - MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ đó đã phát huy dân chủ thực sự, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt nhiều thành tựu quan trọng.

NGUYỆT THU

Khoảng 100 ngàn lượt khách đến Đà Lạt...

... các khách sạn cao cấp từ 3 - 5 sao tăng từ 20 - 40%. Việc tăng giá đã được các khách sạn đăng ký với cơ quan thuế, niêm yết công khai và thông báo cho các hãng lữ hành, khách du lịch thông qua tờ rơi, website ngay từ đầu năm.

Sở VH-TT&DL đã phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương tổ chức các chương trình vui chơi giải trí được người dân và du khách hưởng ứng trong dịp Tết Dương lịch năm 2017, là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào năm mới 2017, Chương trình công diễn, trao giải các tiết mục xuất sắc Liên hoan các nhóm hiphop tỉnh Lâm Đồng mở rộng 2016, Chương trình nghệ thuật rock và trang phục Cosplay "Tình yêu xứ lạnh", Chương trình Countdown "Chào năm mới 2017"... **PHẠM LÊ**



Hoa Đà Lạt thu hút khách du lịch. Ảnh: Văn Báu

Làm tốt công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ

Thời gian qua, bằng nhiều giải pháp và sự phối hợp đồng bộ, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác phổ cập giáo dục (PCGD) - xóa mù chữ (XMC) với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học, nâng cao mặt bằng dân trí.

Kết quả nổi bật nhất của công tác PCGD - XMC trên địa bàn tỉnh là năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã công nhận tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Cùng với đó, 12/12 huyện, thành phố duy trì kết quả đạt chuẩn PCGD tiểu học đúng độ tuổi, đủ điều kiện đạt chuẩn PCGD THCS và XMC.

Hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi

Để hoàn thành mục tiêu PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015, tỉnh Lâm Đồng đã bổ sung và hoàn thiện chính sách bảo đảm các điều kiện cần thiết hỗ trợ bậc mầm non phát triển bền vững; nâng dần tỷ lệ huy động trẻ từ 3 - 5 tuổi được học mẫu giáo, thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày.

Từ năm học 2010 - 2011 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện các biện pháp huy động trẻ cùng với thực hiện tốt chế độ chính sách về hỗ trợ chi phí học tập, chế độ miễn giảm, hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 5 tuổi... Do đó, duy trì tốt tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường, lớp mầm non đều đạt bình quân từ 99,6% - 99,7% số trẻ trong độ tuổi. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới, tính đến nay, 100% trường đã thực hiện; đồng thời hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi vùng khó, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em dân tộc tại các lớp mẫu giáo ở vùng đồng bào dân tộc.

PCGD Tiểu học đúng độ tuổi và PCGD THCS tiếp tục được củng cố vững chắc. Với phương châm "Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi ra lớp, duy trì sĩ số, chống bỏ học, hạn chế lưu ban, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo", ngành giáo dục luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên đã tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo PCGD cấp tỉnh. Cùng với đó là thực hiện mở rộng mạng lưới trường lớp ở các địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học, đặc biệt là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc đều có các điểm trường.

Qua 5 năm (2011 - 2015), tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ người trong độ tuổi 15 - 18 có bằng tốt nghiệp THCS tăng



Giáo dục vùng dân tộc ngày càng được quan tâm đầu tư góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Ảnh: T.Hương

hàng năm: năm 2011 đạt 82,94%; đến năm 2015 đạt 86,63%.

98,3% dân số biết chữ

Đối với công tác XMC, tỉnh Lâm Đồng đã quyết tâm thực hiện với nhiều biện pháp cụ thể như: tổ chức điều tra, khảo sát toàn bộ số người mù chữ trên địa bàn xã, thôn, bản của 147/147 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh; lập danh sách chi tiết người mù chữ trong độ tuổi trên thực tế để mở lớp XMC theo kế hoạch. Qua đó, tăng cường vận động, thuyết phục người mù chữ ra lớp, nhất là tại các xã, thôn có tỷ lệ người mù chữ cao. Đồng thời, hướng dẫn các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCD) phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức điều tra trình độ văn hóa, vận động và mở các lớp XMC, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ (GDTTSKBC).

Sở GDĐT đã chỉ đạo các phòng GDĐT triển khai thực hiện chương trình XMC, GDTTSKBC mới do Bộ GDĐT ban hành, dạy học đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của mỗi khối lớp, tổ chức các lớp học linh hoạt phù hợp với công việc, tập quán, đặc trưng của đồng bào vùng sâu, vùng xa; rà

soát, bố trí giáo viên trường tiểu học, THCS sang làm việc bán thời gian tại các TTHTCD; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho học viên và giáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp XMC, GDTTSKBC.

Tính đến tháng 12/2015, số đối tượng biết chữ toàn tỉnh là 856.579/871.781 tổng dân số trong độ tuổi từ 15 - 60, chiếm tỷ lệ 98,3%, tăng 1,5% so với năm 2011.

Để PCGD - XMC tiếp tục được duy trì bền vững, nhiều giải pháp được Ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở được đưa ra như: đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác PCGD - XMC; thực hiện tốt các chính sách về PCGD, chính sách đãi ngộ đối với giáo viên, đồng thời, có chính sách thu hút giáo viên công tác tại vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, giáo viên dạy bổ túc văn hóa, dạy nghề, thực hiện chính sách cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc... **TUẤN HUƠNG**

"Huy động tối đa, duy trì tối đa, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo"

Đó là phương châm đã giúp ngành Giáo dục Lâm Hà luôn giữ vững kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ (PCGD - XMC).

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo PCGD - XMC thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trường học thực hiện nội dung chương trình giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, duy trì sĩ số. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác này, đặc biệt là các xã, thị trấn có tỷ lệ huy động trẻ ra lớp thấp.

Hàng năm, Ban chỉ đạo PCGD - XMC huyện đều duy trì việc kiểm tra, đánh giá công nhận đạt chuẩn PCGD - XMC cấp xã và đề nghị Ban chỉ đạo PCGD - XMC tỉnh kiểm tra công nhận huyện đạt chuẩn PCGD - XMC đúng theo thời gian quy định.

Với sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn về PCGD - XMC huyện

Lâm Hà đều đạt và vượt chỉ tiêu. Năm 2014, UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận huyện Lâm Hà duy trì đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi. Toàn huyện có 4/16 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 2 và 12/16 xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3. Tổng số xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 1 là 16/16.

Để làm tốt công tác XMC, Lâm Hà chú trọng phát triển Trung tâm học tập cộng đồng. Ban chỉ đạo PCGD - XMC đã tham mưu với UBND huyện bố trí cán bộ quản lý, giáo viên trường tiểu học, THCS làm việc tại trung tâm; đồng thời, chỉ đạo Trường Tiểu học Tân Thanh phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng mở được 2 lớp xóa mù chữ và giáo dục sau biết chữ cho hơn 70 đồng bào dân tộc tại xã Tân Thanh. Đến năm 2015, toàn huyện Lâm Hà tổng số người độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ 98.915/106.089, đạt 93,24%; 3/16 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 1 và 13/16 xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sinh - Trưởng Phòng GDĐT Lâm Hà nhận

xét: Từ kết quả của công tác PCGD - XMC, chất lượng hiệu quả giáo dục, công tác duy trì sĩ số các cấp học ở địa phương đều chuyển biến rõ rệt. Các trường đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể trong việc vận động học sinh bỏ học giữa chừng đi học lại.

Năm học 2015 - 2016, tỷ lệ học sinh bỏ học ở tiểu học còn 0,01% (giảm 0,3%), ở THCS còn 2,06% (giảm 1,36%), so với năm học 2011 - 2012.

Công tác phát triển số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tiếp tục được chăm lo, xây dựng. Đến cuối năm học 2015 - 2016, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo là 99,85%, trong đó, 81,52% trên chuẩn.

Cùng với đó, cơ sở vật chất các trường học ngày càng được đầu tư xây dựng. Hiện nay, toàn huyện có 29/82 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 35,3%, tăng 19 trường so với năm học 2011 - 2012.

VIỆT HÙNG

Ông Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng

"Công tác PCGD phải luôn gắn liền với công tác XMC"

Ngay từ thời điểm triển khai công tác PCGD, ngành Giáo dục đã xác định duy trì mục tiêu XMC là một trong những tiên đề quan trọng cho việc duy trì PCGD các bậc học. Qua nhiều năm thực hiện kế hoạch PCGD - XMC, duy trì kết quả PCGD trong điều kiện không ít khó khăn của một tỉnh miền núi, với sự tập trung lãnh, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND từ tỉnh đến cơ sở, Lâm Đồng đã hoàn thành công tác PCGD tiểu học, THCS, công tác XMC. Hoạt động quản lý, điều hành của Ban Chỉ đạo PCGD tỉnh đến huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn cũng là những yếu tố rất cơ bản đem lại thành quả chung cho công tác PCGD - XMC toàn tỉnh. Các ban, ngành, chức năng, đoàn thể và các lực lượng xã hội đã phối hợp đồng bộ với các địa phương và ngành Giáo dục để thực hiện tốt công tác này.

Anh Hồ Ngọc Phong Hải

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

"Vận động thanh - thiếu nhi trong độ tuổi đến lớp"

Thời gian qua, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Tỉnh Đoàn đã tích cực tham gia thực hiện chỉ tiêu PCGD - XMC của tỉnh như: tuyên truyền, vận động và duy trì tốt số đối tượng thanh - thiếu nhi trong độ tuổi đã và đang theo học các lớp bổ túc văn hóa; tích cực tham gia vận động số người đã đạt chuẩn XMC ra học lớp giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ nhằm chống tái mù chữ và nâng cao dân trí địa phương; tham gia theo phong trào trong việc lập danh sách các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi có hộ khẩu thường trú và tạm trú dài hạn còn trong độ tuổi 11 - 18, đã tốt nghiệp tiểu học, chưa tốt nghiệp THCS để có kế hoạch vận động hoàn thành PCTHCS; tổ chức các hoạt động phong trào vui tươi để vận động thanh niên tham gia; vận động các nguồn lực hỗ trợ để động viên, khích lệ người học...

Ông Nguyễn Phước Bảo Cường

Phó Trưởng Phòng GDĐT Di Linh

"Đưa trường học đến với học sinh"

Để thực hiện được mục tiêu chiến lược PCGD - XMC trên địa bàn, trong thời gian qua, Phòng GDĐT Di Linh đã chỉ đạo các trường tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giáo dục của ngành học, bậc học nhằm đảm bảo sự bền vững, ổn định và hiệu quả nhất đối với công tác PCGD - XMC. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân làm tốt việc huy động hết học sinh trong độ tuổi ra lớp; nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục được thực hiện đồng bộ từ tiểu học đến THCS. Bên cạnh đó, tham mưu với chính quyền trong việc quy hoạch, phát triển mạng lưới trường lớp với phương châm "Đưa trường học đến với học sinh"; tổ chức huy động, mở lớp PCGD THCS ở các địa bàn có học sinh bỏ học cao; phát huy hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục...

VIỆT HẢO (Thực hiện)

LÂM HÀ: Thành lập mới 12 hợp tác xã, tổ hợp tác

Thông tin từ UBND huyện Lâm Hà, năm 2016, trên địa bàn huyện thành lập mới 6 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Qua đó, nâng tổng số HTX trên địa bàn huyện có 30 hợp tác xã bao gồm: 23 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp; 2 HTX tiêu thụ công nghiệp, 2 HTX thương mại, 3 HTX dịch vụ vận tải và 14 tổ hợp tác (13 tổ hợp tác nông nghiệp, 1 tổ hợp tác thủ công nghiệp). Đồng thời thành lập 2 quỹ tín dụng nhân dân, 1 chi nhánh quỹ tín dụng Bình Thạnh tại thị trấn Đình Văn.

Hầu hết các HTX và tổ hợp tác hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao, doanh thu bình quân của một hợp tác xã đạt trên 567 triệu đồng, lãi bình quân một hợp tác xã đạt trên 131 triệu đồng/năm.

HOÀNG YÊN

ĐƠN DƯƠNG: Gắn 2,4 tỷ đồng xây dựng giao thông trong vùng đồng bào DTTS

UBND huyện Đơn Dương cho biết đã cấp gần 2,4 tỷ đồng từ nguồn vốn 135 thuộc Chương trình quốc gia giảm nghèo năm 2016 để xây dựng nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại các thôn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Cụ thể có 3 tuyến đường bê tông được đầu tư dài từ 240 - 370 m, mặt đường rộng 3 m tại thôn B'Kăn - xã Lạc Xuân; thôn Pró Ngó - xã Pró, thôn Ma Đanh - xã Tu Tra với kinh phí mỗi tuyến gần 400 triệu đồng.

Cùng đó có 4 tuyến đường dài từ 120 - 160 m tại các thôn Kăn Kil, thị trấn D'Ran; thôn Ta Luy 2, xã Ka Đô; thôn Suối Thông 1, xã Đa Ròn; thôn Ka Rái 1, xã Ka Đơn; mỗi con đường có vốn đầu tư gần 200 triệu đồng.

Ngoài các con đường trên các địa phương trong dịp này cũng dùng số vốn được cấp còn lại để trả nợ cho những công trình giao thông nông thôn đã làm trước đây.

VT

55 tỷ đồng nuôi heo trang trại

Công ty TNHH Duy Ngọc Tân Phú (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trang trại nuôi heo nái sinh sản trên diện tích hơn 13 ha, tọa lạc tại thôn 4, xã Madaguoi, huyện Đa Huoai.

Theo đó, với tổng vốn đầu tư 55 tỷ đồng, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2017, Công ty TNHH Duy Ngọc Tân Phú sẽ xây dựng hoàn thành các hạng mục để đưa dự án nói trên vào hoạt động gồm: khu vực chăn nuôi (gần 2,5 ha), đường giao thông nội bộ (hơn 3,3 ha) và trồng cây xanh, thâm cỏ (hơn 7,2 ha). Dự kiến dự án đạt công suất thiết kế mỗi năm 2.400 con heo nái, 5 triệu con heo giống và 1.000 tấn sản phẩm thịt.

Trước khi triển khai dự án, Công ty TNHH Duy Ngọc Tân Phú phải đóng tiền ký quỹ 825 triệu đồng. Và trong quá trình sản xuất, công ty này phải thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường.

VŨ VĂN

Kẻ có “nghề” chạy trường

Không nghề nghiệp nhưng có gan nói dối nên Trần Hoàng Vinh (SN 1987) hộ khẩu tại phòng 708 chung cư Bình Phú 1, đường số 23, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh, tạm trú tại số nhà 45/6 Phan Huy Chú, phường B'Lao, TP Bảo Lộc đã khiến vợ chồng ông N.H.H. ở phường B'Lao, TP Bảo Lộc siêu lòng, đưa cho Vinh hơn nửa tỷ đồng để lo chạy trường cho con.

Ngày 23/12, ông N.H.H. trú tại phường B'Lao, TP Bảo Lộc đến Công an TP Bảo Lộc tố cáo Trần Hoàng Vinh đã dùng thủ đoạn gian dối, hứa xin cho con ông H. vào trường thiếu sinh quân rồi trường công an lừa lấy 550 triệu đồng. Tiếp nhận đơn tố cáo, Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành xác minh và bước đầu có kết luận.

Khoảng tháng 4/2016, Vinh cùng vợ chuyển từ Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận lên TP Bảo Lộc thuê trọ tại số 45/6 Phan Huy Chú và có quen với ông H. Qua nhiều lần trà rượu, ông H. thổ lộ muốn cho người con trai tên N.M.N. hiện đang học lớp 12 theo học các trường quân đội. Nghe vậy Vinh đã gợi ý là cho Ngọc đi trường thiếu sinh quân đóng tại TP Hồ Chí Minh.

Ngày 20/6, ông H. cùng vợ là T.T.T. đến Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng thăm vợ Vinh đang sinh tại đây. Trong buổi thăm gặp này, vợ chồng ông H. khơi lại nguyện vọng của gia đình và Vinh hứa sẽ tìm “mối” lo cho. Sau đó, ông H. đã 2 lần đưa cho Vinh với tổng số tiền 10 triệu đồng gọi là để Vinh lo trà nước. Thấy vợ chồng ông H. quá “mê” trường thiếu sinh quân, Vinh đã hứa bừa. Tính đến giữa tháng 7/2016, Vinh đã nhận của vợ chồng ông H. 3 lần tiền, mỗi lần cách nhau 5 ngày với tổng cộng là 55 triệu đồng.

Không am hiểu chút nào về các trường thiếu sinh quân nên Vinh lên mạng internet tìm hiểu và thông báo cho ông H. biết, trường thiếu sinh quân đã tuyển đủ chỉ tiêu.



Công an TP Bảo Lộc thực hiện lệnh bắt Trần Hoàng Vinh (đứng giữa 2 cán bộ công an).

Thấy vậy, ông H. lại cậy nhờ - “Vay chú xem có chỗ nào quen biết để xin cho cháu vào trường công an cũng được”. Thấy vợ chồng ông H. quá tin tưởng, lại không nói gì đến khoản tiền 55 triệu đã đưa trước đó, Vinh đồng ý lo giúp. Vinh nói dối rằng có người chú tên Long hiện là đại tá Công an có thể lo được.

Ngày 20/7, sau khi tổ chức đầy tháng cho con xong, Vinh dùng số điện thoại lạ, gọi cho ông H., giả giọng nói, xưng là đại tá Long, chủ của Vinh và yêu cầu ông H. đưa 40 triệu đồng thông qua Vinh. Không may nghĩ ngờ, ngày 24/7, ông H. đưa 40 triệu đồng nhờ Vinh chuyển cho ông Long. Tính đến đầu tháng 10/2016 ông H. đã đưa cho Vinh 11 lần với tổng cộng 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Vinh về TP Hồ Chí Minh ra chợ mua 1 đôi giày, 1 thắt lưng công an và 2 chiếc còng số 8 đưa về tặng cho ông H. để ông H. tin rằng Vinh có

người nhà làm công an.

Ngày 23/10, Vinh về TP Hồ Chí Minh và lần này Vinh không gọi cho ông H. mà chuyển sang gọi điện cho bà T. cũng bằng cách giả giọng nói, xưng là đại tá Long. Vinh yêu cầu vợ chồng ông H. đưa thêm tiền để lo công việc. Từ ngày 24/10 đến 21/12 vợ chồng ông H. đã 22 lần chuyển tiền cho đại tá Long qua các nhà xe khách chạy tuyến Bảo Lộc - TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền là 300 triệu đồng.

Ngày 23/12, Vinh trở về Bảo Lộc, nghi ngờ Vinh chỉ là kẻ lừa đảo, ông H. đã có đơn tố cáo gửi đến Công an TP Bảo Lộc. Qua điều tra, chiều ngày 27/12, Công an TP Bảo Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoàng Vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tối ngày 28/12, Công an TP Bảo Lộc đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Hoàng Vinh.

ĐỨC HUY

Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì muốn nhận kiện hàng

Ngày 3/1, Công an huyện Cát Tiên cho biết vừa nhận đơn trình báo của bà Đ.T.C (53 tuổi, trú tại huyện Cát Tiên) tố cáo việc bà bị một người nước ngoài hứa hẹn yêu đương, gửi kiện hàng rồi lừa lấy số tiền 366.500.000 đồng.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/12, bà C. sử dụng tài khoản facebook tên D.T.C và kết bạn với người có tài khoản facebook là ADDISON JACOBS. Hai người nhắn tin và nói chuyện qua lại bằng tiếng Việt Nam. Người đàn ông - chủ nhân của tài khoản facebook giới thiệu tên là Addison Jacobs, 42 tuổi hiện đang là chỉ huy một đơn vị quân đội Mỹ đóng quân tại thủ đô KaBul của Afghanistan, còn 2 tháng nữa sẽ xuất ngũ về Mỹ sinh sống.

Người đàn ông có tên Addison Jacobs còn giới thiệu với bà C. rằng ông ta đang độc thân, sống một mình do cha mẹ và vợ đã chết. Ông ta nhắn những lời yêu thương, ngỏ lời yêu bà C. và muốn kết

hôn với bà khi rời quân ngũ về Mỹ sinh sống. Nghe vậy bà C. siêu lòng.

Ngày 28/12, người đàn ông tên Addison Jacobs nhắn tin báo cho bà C. biết, trong quá trình công tác tại KaBul anh ta tích lũy được số tiền và tài sản lớn, ngày 29/12 sẽ chuyển sang đơn vị công tác ở địa phương khác, không mang tài sản đi được sẽ mất hết. Ông ta đề nghị bà C. cho số điện thoại, địa chỉ để ông ta gửi tiền cho bà C. giữ dùm, hai tháng sau khi xuất ngũ sẽ về Việt Nam gặp bà C. để lấy lại tiền.

Tin lời, bà C. đã cho ông Addison Jacobs địa chỉ. Addison Jacobs còn nói sẽ gửi đến địa chỉ của bà C. 350.000 USD và gửi tặng bà một số quà rất giá trị, ngày 29/12 kiện hàng có chứa tiền và quà sẽ về đến Việt Nam. Ông ta còn dặn kỹ, sẽ có nhân viên của công ty vận chuyển kiện hàng liên hệ với bà C., khi đó bà C. phải ứng trước một khoản tiền để đóng lệ phí nhận hàng.

Đúng hẹn, ngày 30/12, một người phụ nữ gọi điện thoại cho bà C. giới thiệu là nhân viên lưu giữ kiện hàng, yêu cầu bà C. phải đóng lệ phí 366.500.000 đồng để được nhận kiện hàng từ Afghanistan gửi về. Bà C. đã 3 lần gửi tiền vào các tài khoản của Ngân hàng Sacombank và BIDV chi nhánh Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với tên chủ tài khoản là Phạm Thị Thu Hà.

Gửi tiền đi, chờ mãi không thấy kiện hàng nào được gửi đến, bà C. gọi điện thoại vào số thuê bao của người xưng là nhân viên công ty giữ kiện hàng nhưng không liên lạc được. Nghi ngờ bị lừa bà C. đã đến Công an huyện Cát Tiên trình báo.

Thủ đoạn lừa kết bạn trên facebook, ngỏ lời yêu đương, hứa hẹn tặng quà rồi lừa không còn mối nhưng có không ít người sập bẫy bởi sự nhẹ dạ và ảo tưởng ở một thế giới giàu sang.

MAI KHANH

Cho phép KCN Lộc Sơn xả nước thải vào nguồn nước

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa chính thức ban hành Giấy phép cho phép Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc được xả nước thải vào nguồn nước căn cứ vào hồ sơ của đơn vị này và đề nghị của Sở TN&MT. Cụ thể, nguồn nước tiếp nhận nước thải là sông Đại Bình (tại phường

Lộc Sơn, Bảo Lộc); phương thức tự chảy; xả liên tục 24/24 giờ; lưu lượng lớn nhất 1.000 m³/ngày đêm; thời hạn cấp phép 5 năm.

Quyết định của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Công ty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn ngoài việc tuân thủ các nội dung trên còn có trách nhiệm thực hiện quan trắc môi trường

xung quanh, lưu lượng, chất lượng nước thải 3 tháng/lần; thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa, khắc phục sự cố trong quá trình xả thải; hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình thu gom, xử lý, các vấn đề phát sinh...

M.ĐẠO

Lên núi làm “ngư phủ”

Cuộc sống tạm bợ nơi lòng hồ Thủy điện Đại Ninh là cảnh của gần 300 con người từ các tỉnh trôi dạt về đây. Đã nhiều năm qua, đời ngư phủ núi rừng cứ mãi lênh đênh như con thuyền gặp thác ghềnh.

Tôi tìm đến những người dân làm nghề đánh bắt cá trên lòng hồ Thủy điện Đại Ninh khi đã quỳ đã vào mùa. Từ khi thủy điện tích nước, nhiều người từ mọi miền quê đã kéo đến đây kiếm kế sinh nhai bằng nghề đánh bắt tôm cá. Hoa đã quỳ đã nở vàng nhưng cơn mưa rừng vẫn chưa dứt hẳn làm ngán tay chèo của họ mỗi khi lênh đênh trên mặt hồ.

Lênh đênh sông nước

Trong căn chòi tạm bợ, anh Nguyễn Thanh Thới (1975) buồn rười rượi vì không đi đánh cá được bởi căn bệnh thận quái ác lại hành hạ. Chòi được dựng bằng những mảnh ghép tro ra khoảng trống có thể nhìn thấy mặt nước phía dưới. Đôi vợ chồng từ xứ nóng Phan Rang (Ninh Thuận) tá túc trong điều kiện hết sức khổ đốn, trong nhà không có vật dụng gì gọi là kim khí hiện đại. Anh Thới tâm sự: “Đây là cái tết thứ tám gia đình tôi ở đây, cuộc sống muôn trùng khó khăn nhưng may thay kiếm được con cá, con tôm qua ngày. Tôi thì bệnh tật, đi làm thuê, làm mướn chả ai chấp nhận, vì điều kiện sức khỏe không đảm bảo. Thú thật, đây không phải là nghề gia truyền của tôi mà do thời cuộc xô đẩy, đã lên đây rồi thì làm sao trở về nữa”.

Ngày trước vợ chồng anh Thới phải thuê trọ tại xã Ninh Loan để đi làm nghề nhưng khoản tiền hàng tháng phải trả cho chủ nhà là một điều hết sức khó khăn. May mắn thay một người dân tốt bụng đã cho anh mượn đất cất tạm cái chòi để nương náu qua ngày. Cô con gái duy nhất của anh chị Thới là cháu Nguyễn Thị Mỹ Uyên phải nghỉ học lúc lớp 9 để lên Đà Lạt phụ giúp người quen bán bánh mì, với mong muốn cắt đứt phận sông hồ như cha mẹ mình.

Khác với cái “duyên” vào nghề của anh Thới, ông Trần Ngọc Kiên (1968) quê ở tỉnh Yên Bái, một người đánh bắt cá chuyên nghiệp trên các lòng hồ thủy điện. Từng rong ruổi khắp các lòng hồ các tỉnh phía Bắc nhưng rồi cá tôm ngày một cạn kiệt, sẵn có người bà con ở Lâm Đồng giới thiệu thể là đại gia đình bồng bềnh diu nhau vào chốn này. Có cái nghề trong tay, ông Kiên cùng hai cậu con trai tìm đến lòng hồ Đại Ninh để mưu sinh.

Ông Kiên bảo: “Nghề chính của cha con tôi là đặt lừ đơm tôm. Lừ được đan bằng tre tựa như lọ cắm hoa vậy, mỗi thường bằng bột củ mì (sắn) trộn với cám gạo. Lừ được kết lại với nhau thành từng dây, mỗi dây từ 100 đến 200 cái, nhà tôi có trên 1.000 cái, tính sơ sơ mỗi cái đặt làm ở quê cũ rồi chuyên vào đây có giá 11 nghìn đồng, vị chi 10 dây lừ của tôi cũng trên 10 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải đầu tư thuyền bè nữa, nặng nhất là chân vịt, bù lại chúng tôi có một nguồn thu nhập tạm tạm để sống qua ngày”.

Ngư phủ không tập trung một nơi mà ở rải rác theo những khúc uốn



Chợ cá “dã chiến” hình thành ngay Thủy điện Đại Ninh. Ảnh: Đ.Từ

Gần 300 con người đã biến Thủy điện Đại Ninh thành một “ngư trường” thực thụ với nhiều loài tôm cá nước ngọt. Từng khu vực mua bán thủy sản hình thành, kéo theo cảnh bán bán, mua mua như những khu chợ nổi miền sông nước vào mùa nước lũ tràn về.

lượn của lòng hồ thủy điện, chính vì vậy việc tiếp xúc với họ là một điều hết sức khó khăn.

Phận phòng lo âu

Lại một con thuyền cập bến, cá tôm nhảy lách tách trên khoang thuyền được làm bằng nhôm đã ngả màu đi vì mưa nắng. Tôi dò hỏi về những con người làm nghề đánh bắt tôm cá trên lòng hồ thủy điện, họ đều từ chối một cách thẳng thừng vì lý do hết sức thiết thực: Nếu lên báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của đại gia đình họ, vì sẽ không được đánh bắt tôm, cá nữa. Ngay tại những cái chợ “dã chiến”, một người đàn bà không muốn tiết lộ tên tuổi của mình, vì sợ ảnh hưởng đến cái nghiệp thương lái của mình bảo rằng, từ miền sông nước Bến Tre gia đình bà lên đây khi Thủy điện Đại Ninh vừa tích nước, đó là lúc cư dân sông nước kéo nhau lên núi làm ngư phủ. Có cung thì có cầu, đó là quy luật của thị trường, cho dù là ở đâu. Ngư phủ đánh bắt được cá tôm thì bắt buộc phải có người mua để đưa ra các khu chợ lân cận và đôi khi đi khắp các huyện, thành của Lâm Đồng. Bà sợ mai này thủy điện không cho đánh bắt nữa thì mấy trăm con người, trong đó có cả bà sẽ mất việc, và gia đình, con của bà lại rơi vào cái cảnh đói ăn như lúc gió to, sóng lớn không có người ra hồ.

Tiếp tục đi tìm những con người lên núi làm ngư phủ, tôi vô cùng

bất ngờ khi được chứng kiến những xóm nhà đậm chất sông nước Nam bộ ngay trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Xóm được dựng lên thường từ bảy đến tám nhà, quan hệ khăng khít với nhau, cha con, họ hàng hay cùng quê hương. Những con người Tây Nguyên tốt bụng đã cho họ mượn tạm mảnh đất để “cắm dùi”, để rồi nhà thấp thoáng hiện lên không phải trên sông nước mà lẫn khuất trong những rẫy cà phê. Nhà nổi là điều mà những con người này muốn giữ lại một chút gì đó hình bóng quê nhà, vì khi xa quê họ không mang theo gì cả ngoài những câu cải lương mùi mẫn rồi điệu hò sông nước.

Tôi ghé vào một xóm “miền Tây” ở Ninh Gia (Đức Trọng), nơi có bảy gia đình cùng sinh sống trong những căn nhà cất vội theo phong cách nhà nổi bằng chính những mẫu gỗ đã chìm chìm trong lòng Thủy điện Đại Ninh chứa đựng đến 35 con người. Cũng như bao ngư phủ khác, sự dè phòng là điều không thể tránh khỏi. Khi đó những con người Nam bộ trải lòng về công việc, cuộc sống, hoàn cảnh của mình, họ nhìn tôi cười một cách khắc khố: Gỗ làm nhà ư, lấy dưới thủy điện khi xa nước. Thế đó, cũng như gỗ, phận ngư phủ chúng tôi cũng ba chìm bảy nổi từ miền đất này qua mảnh đất khác và được cứu vớt ở đây. Rồi hình thành ra xóm giềng, làng mạc, điều bất ngờ nơi núi rừng vàng một trời đã quỳ này.

Một tương lai “mù mịt” đang hiện hữu trước mắt ở khu vực lòng Thủy điện Đại Ninh - nơi đầu nguồn của ánh sáng.

Cuộc sống nghèo khổ đưa đẩy anh Phạm Quang Điền (1970) quê Long An vào vùng đất này. Anh Quang kể rằng, ở quê cũ không có ruộng đất nên phải đi làm thuê làm mướn, nhưng ruộng đồng cơ

giới hóa, người nông dân không tấc đất cắm dùi biến thành những con người thất nghiệp, thất nghiệp ngay chính trên ruộng đồng của mình. Từ hai bàn tay trắng, anh phải vay mượn những người thân đã lên trước đó nhiều năm để sắm tàu bè và ngư cụ. Sáu cái tết ở lòng hồ là những nỗi niềm theo năm tháng, đôi có, khổ có, nhớ quê da diết có và cả sự giành giật với thần chết cũng có. Đền nay, anh đã dựng vợ gả chồng cho người con gái của mình, mở một tiệm tạp hóa nhỏ ngay giữa núi rừng Tây Nguyên để kiếm đồng ra đồng vào.

Phải nhắc đến một người đặc biệt ở cái xóm nhà nổi này, người “mở cõi” và người đưa con cái cháu chắt của mình lên đây lập nghiệp - ông Phạm Văn Miên bố của anh Phạm Quang Điền. Ông Miên là một Việt kiều Campuchia, sau đó về Đồng Tháp rồi lên đây chừng 12 năm. Mặc dù đã ngoại thất tuần, nhưng ông Miên vẫn còn dong thuyền ra khơi để kiếm con cá con tôm cho voi đi nổi nhớ quê nhà.

Cũng một người từ miền sông nước lên đây, anh Miên Văn Tây (34 tuổi) hằng ngày cùng cô con gái tên Loan của mình dong thuyền ra hồ đánh bắt tôm cá. Nghe bảo Loan cũng được đi học như bạn bè nhưng đa phần thời gian phải lênh đênh cùng với bố của mình trên lòng hồ Thủy điện Đại Ninh. Nếu như ngày xưa ở quê, Loan thường thấy hoa mù u thì bây giờ đóa đã quỳ vàng rực trong tay làm ai cũng phải xao xuyến. Loan là đứa trẻ may mắn vì lên đây được đến trường, nhưng cũng không ít bạn bè của em đã sớm phải lao vào con đường mưu sinh trên sông nước.

Chia tay những phận đời nghèo khó suốt ngày mưu sinh trong lòng thủy điện khi những bóng đèn đã sáng phía xa xa hắt lại. Có thể mùa xuân năm sau họ sẽ không còn ở đây nữa vì những “lệnh cấm” từ trên xuống hay ổn định hơn từ những quan tâm của chính quyền nơi sở tại.

ĐỨC TỬ

Trồng trên 2.000 cây Mai anh đào trong dịp hội hoa

UBND thành phố Đà Lạt đã giao cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt cấp trên 2.000 cây Mai anh đào để trồng tại khu vực hồ Tuyên Lâm và trong thành phố Đà Lạt trong dịp hội hoa Anh đào lần thứ nhất sắp đến.

Trong số Mai anh đào được cấp trên có 1.716 cây cỡ nhỏ (chiều cao từ 1,2 - 1,5 m) và 300 cây cỡ lớn (chiều cao từ 2 - 2,5 m). Tổng kinh phí cho việc cấp cây giống lần này gần 63 triệu đồng thuộc nguồn vốn trồng rừng, trồng cây phân tán của Đà Lạt năm 2016.

Mục tiêu của việc trồng cây trong dịp hội hoa lần này nhằm tôn tạo cảnh quan, phát huy các giá trị văn hóa - tinh thần, đáp ứng nhu cầu giải trí thẩm mỹ của người dân Đà Lạt và du khách khi đến thành phố này.

VT

ĐƠN DƯƠNG: Nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng không phát huy hiệu quả

UBND huyện Đơn Dương cho biết, đến nay, 9/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; toàn huyện có 101/105 thôn, tổ dân phố trên địa bàn có nhà sinh hoạt cộng đồng.

Các nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng đang đóng vai trò tích cực trong đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn, là nơi hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động truyền thông, các lớp chuyên giao khoa học kỹ thuật cây trồng, vật nuôi thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, vẫn còn không ít nhà văn hóa - nhà sinh hoạt cộng đồng tại huyện xây cho có, hầu như chẳng hoạt động gì, thường xuyên đóng cửa, xuống cấp, không phát huy được hiệu quả.

VIẾT TRỌNG

ĐAM RÔNG: Thêm 3 thư viện trường học đạt chuẩn

3 thư viện trường học thuộc các Trường THCS Phi Liêng, THCS Đa Long và Trường Tiểu học Đa M'rong, huyện Đam Rông đã được Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lâm Đồng công nhận là thư viện trường học đạt chuẩn. Các thư viện trường học trên đã đảm bảo các tiêu chí cơ bản như: đảm bảo số lượng và đầu sách, báo, tạp chí phục vụ nhu cầu tìm kiếm kiến thức cho học sinh và giáo viên; thực hiện tốt việc tổ chức quản lý hoạt động thư viện; có cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu đề ra...

Trước đó, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh cũng đã công nhận thư viện trường học đạt chuẩn cho 6 thư viện trường học khác trên địa bàn huyện.

Như vậy, đến nay, huyện Đam Rông có 9 thư viện các trường tiểu học và THCS đạt chuẩn.

ĐAM TRỌNG

Năm 2017, các tỉnh phía Nam bảo vệ và phát triển bền vững 100% diện tích rừng hiện có

Đó là kế hoạch được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR) năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 các tỉnh phía Nam diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Khu vực này hiện có khoảng 5,5 triệu ha đất quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng 4,83 triệu ha, độ che phủ 31,9%, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đến tháng 11/2016, các tỉnh này đã phát hiện 10.371 vụ vi phạm, giảm 548 vụ (5,02%) so cùng kỳ 2015. Năm 2016, các tỉnh phía Nam đã chuẩn bị 141,3 triệu cây giống các loại, tăng 25% so với 2015; trồng rừng tập trung đạt 80% kế hoạch. Toàn khu vực có khoảng 1,9 triệu ha rừng cung ứng dịch vụ; trong năm đã thu 407,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, giải ngân 286,1 tỷ đồng cho các chủ rừng.

Những tồn tại, hạn chế năm 2016 là: diện tích rừng và đất lâm nghiệp tạm giao cho UBND xã quản lý ở một số địa phương còn lớn, chiếm 20,7% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp; diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp bị tranh chấp lớn nhưng giải tỏa, thu hồi chậm, thiếu cương quyết. Phần lớn các công ty lâm nghiệp chưa thực hiện rà soát, đo đạc, cắm mốc, chưa hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án sử dụng đất... Việc giao đất lâm nghiệp cho doanh nghiệp diễn ra ồ ạt khiến rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm. Hành vi chống người thi hành công vụ xảy ra gay gắt; còn xảy ra điểm nóng tại một số điểm của các tỉnh Tây Nguyên...

Năm 2017, các tỉnh phía Nam phấn đấu BV&PTR bền vững 100% diện tích rừng hiện có.

Triển khai hiệu quả 8 giải pháp trọng tâm: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và các Đề án trọng tâm; Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Phân cấp rõ trách nhiệm của chủ rừng và chính quyền các cấp; Tăng cường phối hợp các lực lượng bảo vệ rừng; Đồng bộ các cơ chế, chính sách; Tuyên truyền nâng cao nhận thức; Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; Sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động công ty lâm nghiệp; Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, xã hội,...

Hội nghị do Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức, thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S chủ trì; tham gia là đại diện các Sở NN&PTNT và Chi cục Kiểm lâm 30 tỉnh khu vực phía Nam. **MINH ĐẠO**

ĐÀ LẠT:

Phấn đấu đạt 350 triệu đồng/ha/năm trên đất nông nghiệp



Trồng hoa trong nhà kính tại xã Tà Nung - Đà Lạt.

UBND thành phố Đà Lạt đang đưa ra mục tiêu đạt 350 triệu đồng/ha/năm tính theo giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên một đơn vị diện tích đất sản xuất nông nghiệp của thành phố này trong vòng 3 năm đến.

Đến năm 2020, thành phố này đưa ra mục tiêu đạt từ 65 -

70% đất sản xuất nông nghiệp đang có đưa vào ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích từ 6.825 - 7.350 ha; trong đó diện tích rau hoa ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao chiếm 85% với 5.284 ha; chè chiếm 85% với 408 ha; cà phê chiếm 30% với 1.185ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp

thành phố đạt 4.346 tỷ đồng trong vòng 3 năm đến, trong đó tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao chiếm 75-80% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trong vòng 3 năm đến, Đà Lạt cũng đặt ra mục tiêu xây dựng từ 3-5 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đạt chuẩn trên địa bàn. **VT**

Hơn 50 trường hợp bị xử phạt vi phạm PCCC

Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Lâm Đồng (PCCC) cho biết: Sau đợt tổng kiểm tra vừa qua, đơn vị và các ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC 386 cơ sở; trong đó, có 297 cơ sở kinh doanh karaoke, 46 khách sạn, 2 quán bar, 28 nhà hàng, 18 chợ... Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện 697 lỗi thiếu sót và vi phạm về PCCC.

Qua đó, cơ quan chức năng đã

tiến hành lập 386 biên bản kiểm tra an toàn PCCC; lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 51 trường hợp vi phạm với số tiền gần 120 triệu đồng. Các đoàn công tác của Cảnh sát PCCC cũng đã tiến hành phúc tra việc thực hiện các kiến nghị qua kiểm tra an toàn PCCC đối với 39 cơ sở trọng điểm. Qua phúc tra, Cảnh sát PCCC tỉnh đã đề nghị

tạm ngưng hoạt động để tiếp tục khắc phục các vi phạm về PCCC 29 cơ sở. Cảnh sát PCCC tỉnh cho biết thêm, trong những đợt kiểm tra tới đây nếu phát hiện các tồn tại, thiếu sót về PCCC sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để có biện pháp chấn chỉnh việc thực hiện công tác PCCC, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn toàn tỉnh.

HẢI ĐƯƠNG

QUỐC TẾ

Khánh thành tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Đài độc lập



Tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 3/1, Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Đài độc lập tại tỉnh Kompong Chhnang.

Tham dự lễ khánh thành có Tỉnh trưởng Kompong Chhnang, ông Chhu Chan Duon; Quyền Tổng Thư ký Ủy ban Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Quốc vụ khanh Bộ Lễ nghi Tôn giáo Nhem Valy, cùng đông đảo người dân, học sinh, lực lượng vũ trang tỉnh Kompong Chhnang.

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu Tổng cục tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chhu Chan Duon cho biết, nhân dân tỉnh Kompong Chhnang cũng như toàn thể người dân Campuchia bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam anh em, giúp nhân dân Campuchia chống lại kẻ thù xâm lược; đặc biệt là đánh đổ được chế độ diệt chủng Pol Pot, giải phóng nhân dân, giúp đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển như ngày hôm nay.

Về phần mình, ông Nhem Valy cho biết lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Đài độc lập tỉnh Kompong Chhnang nhằm khẳng định quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam và chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam-Campuchia theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài".

Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân

đội Nhân dân Việt Nam cho biết thực hiện chủ trương của hai Chính phủ và nguyện vọng của nhân dân hai nước, Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia được xây dựng, sửa chữa, tu bổ, tôn tạo trên nhiều tỉnh thành phố của Vương quốc Campuchia; là những công trình có giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc; là biểu tượng sinh động về tình cảm, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm, đức hy sinh quên mình của quân và dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Đây cũng là sự tri ân của Nhà nước, nhân dân và quân đội nhân dân hai nước đối với những anh hùng, liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam và cán bộ, chiến sỹ quân đội Hoàng gia Campuchia đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc, vì sự phát triển phồn vinh của nhân dân hai nước.

Lễ khánh thành Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang đúng dịp kỷ niệm 38 năm người dân Campuchia chiến thắng chế độ Pol Pot, giải phóng đất nước thoát khỏi họa diệt chủng.

Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Kompong Chhnang được xây dựng năm 1989 nhân dịp 2 nước kỷ niệm 10 năm ngày chiến thắng và lật đổ chế độ Pol Pot.

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường trực Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Ủy ban Đoàn kết phát triển Tổ quốc Kompong Chhnang đã nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền là 350.000 USD để trùng tu tôn tạo Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và trùng tu, tôn tạo Đài độc lập tỉnh Kompong Chhnang.

Ấn Độ phóng thành công tên lửa Agni-IV mang đầu đạn hạt nhân

Đài phát thanh All India Radio (AIR) đưa tin, ngày 2/1 Ấn Độ đã phóng thử thành công một tên lửa Agni-IV từ một bộ phóng di động ở khu vực ngoài khơi đảo Abdul Kalam thuộc bang Odisha, miền Đông nước này.

Tên lửa liên lục địa Agni-IV tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Ấn Độ tự chế tạo đã được phóng vào lúc 11 giờ 50 phút theo giờ địa phương (tức 6 giờ 20 phút, giờ GMT).

Đài trên dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết vụ phóng thử Agni-IV nhằm kiểm tra tính hiệu quả của các công nghệ mới hợp nhất trong hệ thống tên lửa này cũng như khả năng sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Ấn Độ trong việc tự mình phóng loại tên lửa này. Đây là vụ thử thứ 6 của tên lửa Agni-IV.

Tuần trước, Ấn Độ đã phóng thành công tên lửa tầm xa nhất do nước này tự chế Agni-V.

Theo **TTXVN**